

ปฏิญญา “เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่”
การรณรงค์ “เลิกสูบ ก็เจอสุข”
ด้วยปฏิบัติการ 5 วิธีปลอดบุหรี่โดยชุมชนท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

นำโดย นายสมพร ใช้บางยาง
ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

.....

ตามเจตนารมณ์ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ที่ยึดมั่น
อุดมการณ์เพื่อนำพาชุมชนท้องถิ่นไปสู่ความเข้มแข็ง จัดการตนเอง และร่วม
สร้างพื้นที่ของตนเองให้เป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด้วยการน้อมนำศาสตร์
พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
มาปฏิบัติให้เป็นวิถีร่วมกัน

การลด ละ เลิก บริโภคยาสูบ ในทุกรูปแบบ เป็นเรื่องหนึ่งที่เคยช่วย
ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการตนเองและ
ความน่าอยู่สำหรับทุกคนในชุมชน เนื่องจากยาสูบเป็นเหตุของการทำลาย
สุขภาพของแต่ละบุคคล ครอบครัว และสาธารณะ ดังที่ท่านทั้งหลายทราบดี
แล้วว่า ประเทศไทยได้ออกกฎหมายที่ก้าวหน้าที่สุดในการปกป้องสุขภาพของ
คนไทยจากพิษภัยของยาสูบ

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยในวันนี้มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเครือข่าย จำนวน 105 แห่งมาร่วมประกาศเจตจำนง และจะนำพา
เจตจำนงที่ประกาศ ไปเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายในทุก
จังหวัดกว่า 2,000 แห่ง ดำเนินการรณรงค์ “เลิกสูบ ก็เจอสุข” จากข้อมูลที่มี
การสำรวจในพื้นที่ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ครอบคลุม
ประชากร 8.2 ล้านคน ที่ยังมีผู้สูบบุหรี่ กว่า 6 แสนสองหมื่นคน

แม้ว่าอัตราการสูบน้อยกว่าอัตราตามสัดส่วนภาพรวมของประเทศ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จะให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ผู้สูบบุหรี่ใหม่ ลดจำนวนผู้สูบให้น้อยลงและหมดไป จนเป็นวิถีของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยการดำเนินการดังนี้

(1) **เพิ่ม คนต้นแบบ** โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาททางสังคม ประกอบด้วย ผู้นำ แกนนำชุมชน อาสาสมัครทุกกลุ่มในชุมชน นักเรียน เยาวชนในพื้นที่ และสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหรี่

(2) **เพิ่ม พื้นที่ปลอดบุหรี่** โดยการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในพื้นที่ทำการของ 4 องค์กรหลัก พื้นที่สาธารณะ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

(3) **สร้าง คลินิก หรือนวัตกรรมช่วยเลิกบุหรี่** ที่ใช้ทุนทางสังคมให้เป็นแนวทาง ในการลด ละ เลิกบุหรี่

(4) **เพิ่ม กติกาทางสังคม** ที่คนในชุมชนร่วมกันกำหนดผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อใช้เป็นแนวทาง ข้อกำหนด ข้อปฏิบัติร่วมกันในการควบคุมยาสูบในพื้นที่

(5) **การบังคับใช้กฎหมาย** ในพื้นที่อย่างเคร่งครัด มีการกำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่อย่างชัดเจน รวมถึงร้านค้ามีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

พวกเรา เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จะตั้งมั่นในการเดินตามรอยพ่อและใช้ “ศาสตร์พระราชา” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ระเบิดจากข้างใน” “ความพอเพียง” เพื่อความสุขของครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืน

ในการนี้เราจะร่วมกันขับเคลื่อนปฏิบัติการดังที่กล่าวมาข้างต้น ให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในเวลา 8 เดือน เพื่อให้มีบทเรียนและต้นแบบการดำเนินงานในการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยชุมชน ที่เป็นการลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเสริมทางสุขภาพ และนำสู่สุขภาวะของชุมชนท้องถิ่นในที่สุด